



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'ควายปลักทะเลน้อย'มรดกโลกการเกษตร	ไทยโพสต์
2. เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านเกษตร	เดลินิวส์
3. สัมภาษณ์พิเศษ: เช็กความพร้อม จัดประชุม APEC 2022 Thailand Open.	ไทยโพสต์
4. แนะนำ'พัทลุง'จัดระเบียบ รับเที่ยวชม'ควายน้ำ'บูม 'สงขลา'จี๋กำจัดวัชพืช แก่ขาด...	มติชน
5. คอลัมน์: คิด เห็น share: ทางออกประเทศไทย ต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ	มติชน
6. พาณิชย์เดินทาง ตู้อำนาจทุเรียนหอมทองอัตโนมัติ	มติชน
7. ขายที่ดินต่างชาติ-เดินทางหรือถอย?	ข่าวสด
8. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: Digital GDP ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจยุค'ไฮเทคโนโลยี' แนวหน้า	มติชน
9. ...ต้นแบบไฟฟ้ากังหันน้ำ...'คีรีวง' ใช้น้ำอย่างมีแบบแผน	เดลินิวส์
10. ท่องเที่ยวทะเลภูเขาเข้าไทย18ล้านคนไทย1.73ล้านล้าน	ไทยโพสต์

'ควายปลักทะเลน้อย' มรดกโลกการเกษตร

ไทยโพสต์ • FAO ประกาศให้ "ระบบการเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อย" เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยแล้ว

จากกรณีทีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการตรวจประเมินพื้นที่ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตร

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก FAO ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับ FAO ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจัดทำเอกสารเสนอ GIAHS

อ่านต่อหน้า 14

'ควายปลักทะเลน้อย'

เพื่อเสนอขอรับการรับรองเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร โดยได้เสนอให้จัดทำเอกสารข้อเสนอพื้นที่ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตรต่อไป

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (สปช.โรม) ได้รับแจ้งจากนาย Yoshihide ENDO ฝ่ายเลขานุการมรดกโลกทางการเกษตรว่าข้อเสนอโครงการ การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Group: SAG) ของ FAO

และได้ประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (Global Important Agricultural Heritage Systems หรือ GIAHS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

และนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ โดยช่วงเมื่อวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 ทางด้าน Prof. Zekri Slim ชาวอิสราเอล เป็นผู้แทนคณะกรรมการ SAG เดินทางตรวจสอบพื้นที่จริงของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย และให้ข้อเสนอแนะประเทศไทยปรับแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ก่อนยื่นเอกสารข้อเสนอเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในช่วงวันที่ 2-4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

สำหรับพื้นที่ในระบบมรดกทางการเกษตรโลก หมายถึงพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในการจัดการใช้ที่ดินและภูมิทัศน์ ในพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย FAO กำหนดองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ ดังนี้

1.เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ โดยระบบมรดกทางการเกษตรโลกที่นำเสนอควรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารและการหาเลี้ยงชีพของชุมชนในท้องถิ่น แสดงถึงการทำมาหากินหลัก ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบการหาเลี้ยงชีพและอาหารแบบยั่งยืน

2.มีความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรและทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร (พรรณ/ความหลากหลาย/สายพันธุ์ของพืชหรือสัตว์เฉพาะถิ่น/หายาก/ใกล้สูญพันธุ์)

3.มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

4.มีระบบวัฒนธรรมทางการเกษตร ที่เป็นค่านิยม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ พิธีกรรม เทศกาลและปฏิทินทางการเกษตร และโครงสร้างทางสังคม.

เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการเกษตรไบเออร์ (Bayer Agri-Solution Research Center) ได้เปิดตัวในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรถึงวิธีการทำเกษตรปลอดภัย ใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ในเวลาที่เหมาะสม และปริมาณที่ถูกต้อง รวมถึงการให้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการทำเกษตรอย่างมาก และมีผลต่อโรคและศัตรูพืช โดยจะกระจายความรู้ไปถึงเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศรู้เท่าทัน ให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดและส่งออกได้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ

ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พร้อมกล่าวว่า มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อ

ให้มีการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาริวิจัยในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในเส้นทางสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และสังคม ทางด้าน มิสเตอร์ศรีนาก บาลา ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค APAC (Regional APAC Head of Field Solution, Bayer Crop Science APAC) กล่าวว่า ศูนย์ฯ ยังมีส่วนในการดูแลความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนสารเคมีอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และความปลอดภัยของพืชอาหาร ศูนย์ฯ ยังมีการแนะนำนวัตกรรมการจัดการของเสีย (Phytobac



พัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรครอบคลุมข้าว ข้าวโพด รวมถึงผักชนิดต่าง ๆ ศูนย์ฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมคำแนะนำแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลพืชผล และการจัดการศัตรูพืช และ Artificial Intelligence (AI) (เอไอ ดิจิทัลสมองกล) เพื่อการวินิจฉัยและการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ ทั้งนี้ศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

“ประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 323 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 149 ล้านไร่ อาชีพเกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทย แต่ปัญหาของเกษตรกรไทยคือมีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้นการลดต้นทุนการผลิตจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น”

มิสเตอร์เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้สนับสนุน

Technology) ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะทำหน้าที่ดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้าว ข้าวโพด และพืชผัก สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การเกษตรของประเทศไทย ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เกษตรแม่นยำ (Precision Farming) และเทคโนโลยีโดรน เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรยุคใหม่จึงต้องรู้จักเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เป็นหนทางที่ทำให้เกษตรกรอยู่รอดอย่างยั่งยืน.

เช็กความพร้อมจัดประชุม
APEC 2022 Thailand
Open. Connect. Balance.



หน้า... 16

เช็กความพร้อม จัดประชุม APEC 2022 Thailand Open. Connect. Balance.



นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันแล้ว ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในช่วงระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

สำหรับ APEC เป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค

ข้อมูลจากเว็บไซต์ <https://www.apec2022.go.th/> ให้ข้อมูลไว้ว่า ปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกจำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ และรัสเซีย โดยไทยเป็นหนึ่งใน 12 เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้ง ทั้งนี้ เอเปกมีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวมกันกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาท เกินครึ่งของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก

ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมใน



ตลอดทั้งปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก น่าจะมีคนเดินทางเข้ามา ทั้งผู้แทนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมและสื่อมวลชน รวมแล้วน่าจะรวมหมื่นคนที่เข้ามา ก็มีการใช้จ่าย... สิ่งที่คนไทยจะได้ก็เรื่อง บทบาทของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ซึ่งการที่ผู้นำโลกเดินทางมาแล้วมาอยู่ในที่เดียวกันมากๆ จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ และในการขับเคลื่อนสิ่งที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสำหรับประเทศไทย

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นี้ว่า ไทยเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกมาตั้งแต่ปี 2563 โดยในช่วงต้น กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง กรมอื่นๆ มีการระดมความคิดเห็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของประเทศไทย มีการจัดประชุมในกลุ่มต่างๆ และภาคเอกชนถึงขั้นหลัก หัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของประเทศไทย ที่ก็คือ Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ที่ไม่ใช่ความคิดของกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด แต่เป็นข้อเสนอของ stake-

holder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ส่วนราชการ ก็มีการประชุม ค่อยๆ มีการพูดคุยกันมาตลอด หลังจากนั้นก็ได้มีการเตรียมการและเสนอรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของสภารัตถะ เนื้อหาและนโยบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

อีกส่วนที่สำคัญคือการประสานงาน หากกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดการประชุม การจัดเตรียมงบประมาณในการจัดการประชุม โดยได้มีการหารือพูดคุยกันต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี 2565 ที่มีการเตรียมการพูดคุยเรื่องการเตรียมจัดการประชุมเอเปกมาตลอดทั้งปี 2565 จนมีการประชุม



เจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างไม่เป็นทางการ หรือ APEC ISOM ที่เดิมที่ต้องการให้เป็นการประชุมแบบกายภาพตั้งแต่ต้น แต่ก็ต้องมาจัดประชุมแบบออนไลน์แทน หลังจากนั้นก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกอีกสองครั้ง ในการนำปฏิญญาต่างๆ มาปฏิบัติจากสมัยการประชุมเอเปกก่อนหน้าที่มาเลเซียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพ ที่มีการให้ความสำคัญกับหลายเรื่อง

ขณะที่ด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีการเตรียมการต่อเนื่อง เช่นการประกวดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ก็ได้สัญลักษณ์คือ **ชะลอม** ที่สื่อถึงการเป็นเครื่องหมายการค้า การเดินทาง ภูมิปัญญาไทยและความยั่งยืน (sustainable) ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวตอบโจทย์เราทั้งหมด ตามธีมหลักการประชุม Open. Connect. ที่เน้นเรื่องการเปิดกว้างส่งเสริมการค้าการลงทุน การเดินทางอย่างปลอดภัย การกลับมาของการไปมาหาสู่กันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากผ่านช่วงโควิดกันมา เพราะเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของเราคือจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดโควิดระลอกหรือมีโรคระบาดอื่นๆ หรือเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้อีก เราจะพยายามไม่ให้เขตเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่ง เป็นการทำงานเชิงรุก

โดยในเรื่องความเป็นอยู่ของสังคมและธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ของภาคเศรษฐกิจใน 21 เขตเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องเป็นไปอย่างมีสมดุล balance เพราะอย่างปัจจุบันหลายคนคงเห็นแล้วว่า เกิดสภาพไม่สมดุลในเรื่องของ **สภาพสิ่งแวดล้อม** เรื่องของก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยออกไป แล้วไปอยู่ในอากาศ ดังนั้นต้องทำให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล การทำธุรกิจกันอย่างมีสมดุลก็เป็นอีกเรื่อง เราที่ปรับนำมาใช้จาก "BCG" Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นนโยบาย เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย ก็นำมาเป็นหัวข้อสำคัญในการคุยกันในการประชุมเอเปกทั้งหลาย ที่พบว่าทุกเขตเศรษฐกิจต่างเห็นด้วย และให้การตอบรับเป็นอย่างดี และบางเขตเศรษฐกิจก็ก้าวหน้าไปกว่าไทย เพราะหากไปดูในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา ไปดูในตลาดต่างๆ ของประเทศไทย หากถามว่าเรายั่งยืนกันจริงหรือไม่ ผมยังมองว่าไทยเราต้องทำอีกเยอะ

อย่างที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตอนผมเข้ามา ผมก็บอกกับเจ้าหน้าที่เช่น ลดการใช้กระดาษให้น้อยลง หากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปริ้นกระดาษออกมา รวมถึงการเน้นให้ใช้วัสดุหมุนเวียนต่างๆ ซึ่งเรื่องแบบนี้ควรอยู่ในสังคมของเรา ควรอยู่ในชีวิตจิตใจของเรา เพื่อพยายามลดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลงไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่หน่วยงานต่างๆ เท่านั้น แต่ในภาคครัวเรือนก็ควรให้ความสำคัญด้วย อย่างหากไปดูในตลาดสดบ้านเรา ก็พบว่ายังมีการใช้พลาสติกกันเยอะอยู่ ที่โดยส่วนตัวผมก็คาดหวังอยากให้สังคมเราและสังคมเขตเศรษฐกิจต่างๆ มีความตื่นตัวในการทำเรื่องนี้ ลดการปล่อยคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และต้องใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด เพราะการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดการใช้น้ำมันยังไม่พอ แต่ต้องใช้พลังงานที่มาจากพลังงานหมุนเวียนด้วย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึ่งธุรกิจใหญ่ๆ ของบ้านเราก็มีการทำกันเยอะ แต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดย่อม โดยเฉพาะในภาคครัวเรือนของเรา ผมคิดว่าของเรายังห่างไกลจากเรื่องนี้อีกค่อนข้างมาก

ทั้งหมดคือสิ่งที่ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยเราได้มีการคุยกันมาตลอดทั้งปีนี้ 2565

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการเปิดกว้างหรือ Open ก็คือการเน้นการพูดคุยการส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ เรื่องการทำเขตการค้าเสรีเขตเอเชีย-แปซิฟิก

...อย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย พบว่าเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์มาจากเขตเศรษฐกิจเอเปก เพราะฉะนั้นความสำคัญที่เราที่มีกับเขตเศรษฐกิจเอเปก จึงมีมากมายมหาศาลสำหรับเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย

อย่างไรปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นแรงงาน อย่าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็มีการวางแผนงาน มีการกำหนดว่ากรอบที่จะคุยกันข้างหน้าคือเรื่อง Free Trade Area of the Asia-Pacific หรือ FTAAP จะมีการคุยกันในการประชุมเอเปกครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ที่เป็นเรื่องเขตการค้าเสรีและมีประเด็นใหม่ๆ ในการพูดคุย ขณะที่เรื่องของ Connect ก็จะเป็นเรื่องของ การเชื่อมโยงอย่างเรื่องของ Safe Travel ที่ประเทศไทย คือการมาคุยกันว่าทำ

อย่างไรที่จะสามารถกลับมาเดินทางกันได้อย่างปลอดภัย โดยแม้ปัจจุบันโควิดจะเบาบางลง จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็จริง แต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้สำหรับโลกที่ไม่สมดุล ซึ่งเรื่องโลกที่ไม่สมดุลลักษณะอย่างหนึ่งก็คืออาจเกิดโรคอุบัติใหม่ อาจกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกได้ โดยหากเกิดโรคระบาดใหม่ แล้วเซตเศรษฐกิจเอเปกเราจะมี การเตรียมตัวป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้ต้องกลับไปล็อกดาวน์กันอีก โดยวิธีการหนึ่งก็คือการแบ่งปันข้อมูล การตรวจสอบใบฉีดวัคซีน โดยให้สามารถตรวจสอบใบฉีดวัคซีนกันได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องรอสั่งกันไปกันมา แต่เราจะส่งข้อมูลนี้ใส่ไว้ให้กันเลยเช่นไว้ในโทรศัพท์มือถือ เช่นสมมุติว่ามีคนไทยเดินทางไปยังเซตเศรษฐกิจที่เขาทำเรื่อง นี้ไว้แล้ว ในกลุ่มเซตเศรษฐกิจเอเปก เราก็สามารถรับรองใบฉีด วัคซีนของเราได้ เป็นต้น ก็ทำให้สามารถเดินทางกันได้โดยไม่ต้อง กลับไปนั่งตรวจกันอีก ไม่ต้องมีการไปขอใบรับรองกันใหม่อีก

นอกจากนี้ก็จะมีการแชร์กฎเกณฑ์การเข้า-ออก Immigration ที่เราสามารถตรวจสอบกันได้ง่ายๆ ว่า หากเดินทางไปประเทศนี้ เขามีเงื่อนไขการเข้าออกอย่างไรบ้าง

“สิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนยังไม่เคยมีการทำกันมาก่อน เราก็อาศัย สิ่งทำหายจากอุปสรรค สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อกลับมาแก้ไขในอนาคต เพื่อว่าต่อไปในอนาคตเราจะต้องเดินทางกันง่ายขึ้น”

ซึ่งจริงๆ แล้ว Connect ไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทาง แต่ Connect ในหลายๆ เรื่อง รวมถึงเรื่อง Digital Connection ที่สำคัญ ซึ่งหน่วยงานของไทยก็มีความก้าวหน้าไปก่อนหรือควบคู่ ไปกับการประชุมในเอเปกด้วยซ้ำไป อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการทำเรื่อง E-Payment กับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Digital Connection เช่นเราสามารถจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้ อย่างบางคนเดินทางไปประเทศ สิงคโปร์ ไปกินเบะหมี่เปิดของที่สิงคโปร์ เขาก็มีบริการที่สามารถ จ่ายได้ผ่านคิวอาร์โค้ดในไทย ซึ่งเท่าที่ผมจำได้ก็มีที่สิงคโปร์และอีก 2-3 ประเทศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มทำแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะได้มีการ ขยายต่อไปมากขึ้นอีก อาจจะมีไกลกว่านี้ด้วยซ้ำไป อันนี้ก็คือสิ่งที่ อยู่ในส่วนของ Connect เช่นเดียวกัน

ประเทศไทยได้อะไร

เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC

ธานี-โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวหลังมีการถามว่า คนไทยและประเทศไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในครั้งนี้ อย่างที่ผมบอกข้างต้น แน่นนอนครับ เอาตรงๆ เลย อย่างเรื่องของการเปิดกว้างหรือ Open หากเราสามารถวางแผนคุยกันได้ ในเรื่องของเขตการค้าเสรี หรือ FTAA แน่นนอนว่าตลาดส่งออกของเราจะมากขึ้น ส่วนเรื่องการนำเข้า เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอย่างเดียว เพราะการนำเข้าก็มีเรื่องของ การนำ

เข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการผลิตในประเทศไทย หลายอย่างก็ จะนำเข้ามาในราคาที่ถูกลง ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของเราจะมีราคาต่ำลง รวมถึงก็จะทำให้มีการลงทุนที่มากยิ่งขึ้น นี่คือเรื่องของการเปิดกว้างหรือ Open

ขณะที่เรื่องของ Connect สิ่งที่คุณไทยจะได้ คือเราจะ สามารถเดินทางในกลุ่มเซตเศรษฐกิจเอเปกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เช่นเพราะเราจะมีใบฉีดวัคซีนของกันและกัน ในหลายๆ เซตเศรษฐกิจ ทำให้เรารู้แล้วว่าการเข้าเมืองของเซตเศรษฐกิจบางเซตเศรษฐกิจ ที่เดิมอาจยังไม่ชัดเจน เวลาเราจะไป ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆ ที่ไม่สะดวก แต่เราจะนำมาไว้ในที่เดียวกัน แบบนี้เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการเริ่ม ใช้กันแล้ว ทำให้เดินทางได้สะดวกขึ้น เป็น Digital Connection มีระบบ E-Payment ที่มีบางหน่วยงานเริ่มไปแล้ว ตอนนี้อาจได้ผลแล้ว เช่นทำให้เกิดการใช้จ่ายได้อย่างสะดวก เช่นการจับจ่ายเพื่อซื้อของ ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น หรือร้านค้าของเรา นักท่องเที่ยวที่มาจากเซตเศรษฐกิจเอเปกมาซื้อของ ก็สามารถรับค่า ใช้จ่ายตรงนั้นได้ ทำให้ร้านค้าของไทยขายของให้นักท่องเที่ยวที่มาจากเซตเศรษฐกิจเอเปกได้ ผ่านระบบ E-Payment ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในเอเปก

ส่วน Balance หรือความสมดุล ก็เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งคนที่ทำงานไม่ใช่แค่ในส่วนของเอเปก แต่คนจากภาคส่วนอื่นๆ เช่นคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม คนทำงานด้านสังคม เราจะค่อยๆ เห็น เราจะค่อยๆ ได้สังคมที่มีความสมดุลมากขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม จะ ได้สังคมที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยลง เราจะได้จิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่จะดูแลผู้ที่ย่อยโอกาสมากขึ้น รวมถึงคนที่ ย่อยโอกาส ซึ่งในเอเปกเขาให้ความสำคัญกับธุรกิจของกลุ่มที่อาจ จะยังแข่งขันได้ไม่เต็มที่ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนพิการ หรือแม้แต่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่พบว่าการพูดคุยกัน ของเอเปก เขาให้ความสำคัญกับคนกลุ่มเหล่านี้มากขึ้น

สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่คุณไทยจะได้รับ ซึ่งในหลายๆ ส่วนที่ นื่องๆ หรือคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ในประเทศไทยเรา ทำกันมาพอสมควรแล้ว ที่มีการทำกันมาอยู่ก่อนแล้ว เราก็ส่งเสริม เขามากยิ่งขึ้น อย่างเช่นกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆ เราก็มีการทำแอป พลิกเคชั่นสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา เพื่อสนับสนุนการทำกร เกษตร เช่นการให้ข้อมูลว่าควรจะปลูกพืชอะไรที่จะเหมาะกับพื้นที่ การเกษตรที่จะทำการเพาะปลูก ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่ ควรจะ ปลูกเมื่อไหร่ สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไร และตลาดสำหรับการ ขายจะหาได้จากที่ไหน เป็นต้น ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการใช้แอปพลิกเคชั่น และทำให้สามารถทำการเกษตรได้แบบ ยั่งยืน ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เป็นการช่วยกันเพื่อปรับเปลี่ยน สังคมและเศรษฐกิจบ้านเรา เพราะการจะปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจทั้ง

ในบ้านเราและเขตเศรษฐกิจเอเปกก็ได้หลายวิธี เช่นปรับเปลี่ยนด้วยแอปพลิเคชัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน วิธีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรา ที่เป็นวิธีการต่างๆ ที่น่าสนใจและพบว่าได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

-ประเด็นที่ฝ่ายไทยจะนำไปหารือในเวทีเอเปกครั้งนี้หลักๆ มีอะไรบ้าง?

หลักๆ ก็มีหัวข้อแรก เปิดกว้าง Open เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน เช่นเรื่องการวางแผนขั้นตอนและกรอบการคุยเรื่องเขตการค้าเสรี หรือ FTAAP

หัวข้อหรือเสาที่สอง Connect คือเชื่อมโยงกัน ที่คือการเชื่อมโยงด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย ป้องกันเศรษฐกิจกลับไปล็อกดาวน์

และหัวข้อที่สาม Balance การสร้างสมดุล เช่นการทำธุรกิจอย่างสมดุล รวมถึงการใช้ชีวิตก็ต้องสมดุลมากขึ้น เช่น ลดการใช้วัสดุที่สิ้นเปลือง อย่างเราก็มีอาหารที่ทิ้งเยอะมาก เพราะเราเป็นประเทศอาหาร ขอเล่าให้ฟังมีสตาร์ทอัพบางคน คือกรมประชาสัมพันธ์เพิ่งจัดงานเรื่องอาหารแห่งอนาคตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสตาร์ทอัพ ธุรกิจเอสเอ็มอีจากทั่วประเทศ รวม 2,018 ทีม แข่งขันกันทำอาหารแห่งอนาคต ที่คืออาหารที่จะเป็นที่นิยมในอนาคตและยั่งยืน ไม่สิ้นเปลืองธรรมชาติ ลดการทิ้งของเสีย อย่างเช่น แก้วมังกร เมื่อก่อนเปลือกแก้วมังกรเราจะทิ้งกันเพราะทานไม่ได้ แต่มีสตาร์ทอัพบางคนเขาเอาเปลือกแก้วมังกรที่สีสวยไปทำส่วนประกอบอาหาร แสดงให้เห็นว่าสังคมเราเริ่มเคลื่อน แต่เรายังต้องทำมากขึ้น

ธานี กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้มาเขตเศรษฐกิจเอเปกและคณะที่จะเดินทางมาร่วมประชุมนั้น มีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อย่างวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. จะมีการซ้อมขบวนวิ่ง (การซ้อมการเดินทางขบวนรถผู้นำเอเปก) ที่จะมีทั้งการซ้อมใหญ่และซ้อมย่อย รวมถึงการซ้อมการดูแลคุ้มครองผู้มาเขตเศรษฐกิจที่จะเดินทาง

อ่านต่อหน้า 15

มาด้วย ที่รับผิดชอบโดย คณะอนุกรรมการด้านการต้อนรับและรักษาความปลอดภัย ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพิธีการทูต โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก

และก็มีแผนการต้อนรับตามสนามบินต่างๆ คือ ทำอากาศยาน บน.6, ทำอากาศยานดอนเมือง, ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินอู่ตะเภา ก็มีการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำหรับการต้อนรับตามสนามบินต่างๆ โดยจะมีพิธีต้อนรับตามสนามบินต่างๆ มีการตรวจตรารักษาความปลอดภัยตามแนวเส้นทางต่างๆ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตลอดทั้งปี 2565 จะมีคนที่เดินทางมาร่วมประชุมในเวทีต่างๆ ของเอเปก เช่นก่อนหน้านี้อีกมีการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านต่างๆ มาถึง 8 ครั้ง เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสตรี การประชุมรัฐมนตรีคลังด้านเอเปก เราต้อนรับแขกที่คิดว่าน่าจะเข้ามาสองพันถึงสามพันคน ตลอดทั้งปี แต่คิดว่าน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ เพราะอย่างช่วง

เดือนพฤศจิกายนนี้ ก็มีสื่อมวลชนที่มาจากทะเลเบียนแล้วสองพันกว่าคน และมีผู้แทนที่จะมาร่วมการประชุมอีกประมาณสองพันถึงสามพันคน

"ตลอดทั้งปีที่เราเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก น่าจะมีคนเดินทางเข้ามา ทั้งผู้แทนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมและสื่อมวลชน รวมแล้วน่าจะร่วมหมื่นคน ที่คนเข้ามาที่มีการเข้ามาใช้จ่าย"

สิ่งที่คนไทยจะได้ก็เรื่อง บทบาทของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ซึ่งการที่ผู้นำโลกเดินทางมาแล้วมาอยู่ในที่เดียวกันมากๆ ก็จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพ และในการขับเคลื่อนสิ่งที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสำหรับประเทศไทย

อย่างจะเห็นว่าที่เรามีวาระแห่งชาติเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) เพราะรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และประชาชน เห็นว่าประเทศเราต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องเป็นความยั่งยืนยิ่งขึ้น ที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยและสำคัญสำหรับเอเปก เพื่อให้เข้าไปขับเคลื่อนร่วมกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้ และเราก็เห็นแล้วกับการที่เราจะได้รับบทบาทในการเป็นเจ้าภาพที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจจะต้องมาคุยกัน

นอกจากนี้ ในการประชุม ก็อาจจะคุยกันเรื่องอื่นด้วย เช่น ปัจจุบันมีความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในโลก ความขัดแย้งต่างๆ ในโลกกรณีต่างๆ ผมคิดว่าผู้นำโลกเขาก็เห็น เขาก็อาจมีการคุยกันเรื่องนี้ ในระหว่างข้างๆ การประชุมเอเปก อันนี้ก็จะ เป็นบทบาทของประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นเจ้าภาพ อีกส่วนหนึ่งก็คือ การที่ประเทศไทยได้ต้อนรับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ซึ่งถ้าประชาชนได้เห็นคนต่างชาติที่เข้ามาในกรุงเทพฯ เข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากๆ หลัง

จากนี้ ก็อยากให้ช่วยกันภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ช่วยกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เพราะอย่างสื่อมวลชน (ต่างประเทศ) ที่เดินทางเข้ามา ผมก็ไม่ต่ำกว่าสองพันคนแล้ว

สำหรับการตอบรับการเดินทางมาร่วมประชุมเอเปก จนถึงขณะนี้ เขตเศรษฐกิจทุกเขตเศรษฐกิจในเอเปกตอบรับเข้าร่วมการประชุม

สิ่งสำคัญคือ การที่เราจะมี Bangkok Goals ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on BCG Economy) และจะมีถ้อยแถลงของที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก สรุปผลการประชุมทั้งหมด ส่วนที่สามคือ จะมีถ้อยแถลงของระดับรัฐมนตรีด้วย ก็จะสรุปผลการประชุมและเป้าหมายที่เขตเศรษฐกิจเอเปก



เปิดกว้าง Open เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เช่น เรื่องการวางแผนขั้นตอนและกรอบการคุยเรื่องเขตการค้าเสรี หรือ FTAAP-Connect คือเชื่อมโยงกัน ที่คือการเชื่อมโยงด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย ป้องกันเศรษฐกิจกลับไป ล็อกดาวน์, Balance การสร้างสมดุล เช่น การทำธุรกิจอย่างสมดุล รวมถึงการใช้ชีวิตก็ต้องสมดุลมากขึ้น... การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ของคนไทย ที่เราจะสามารถภูมิใจได้ร่วมกันว่า เราสามารถผลักดันสิ่งที่เป็นความสำคัญของคนไทย

จะเดินทางขับเคลื่อนต่อไป และส่งมอบให้เขตเศรษฐกิจที่จะเป็น เจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไป คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องโลกร้อนอยู่แล้ว ก็ทำให้แน่นอนว่า สิ่งที่เราผลักดันในการประชุมเอเปกปีนี้จะได้รับการสานต่อ และเราก็วางกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจนว่า เรื่องนี้จะได้รับการสานต่อ และเราก็จะดูแลต่อไปด้วย

สำหรับผู้นำที่เข้าร่วม ทุกเขตเศรษฐกิจมีผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจ ผู้นำรัฐบาล ประมุขของประเทศ จะมีเฉพาะบางเขตเศรษฐกิจเท่านั้นที่ส่งผู้แทนมา อย่างเช่นรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (กมลลา แฮร์ริส)



และก็มีบางประเทศที่มีข้อจำกัด
ภายในประเทศ เช่น เม็กซิโก มาเลเซีย
อย่างมาเลเซียก็เพิ่งมีการยุบสภาไป ก็จะ
ส่งผู้แทนมา เป็นต้น นอกนั้นเขตเศรษฐกิจ
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ จีน นิวซีแลนด์
เป็นต้น เหล่านี้มาเองหมด อย่างจีนก็มีแนว
โน้มสูงที่ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน จะ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย เป็นต้น
ส่วนที่รอการยืนยันก็มี วัลลาดีมีร์ ปู
ติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เพราะหลายเขต
เศรษฐกิจผู้นำของเขาก็มีประเด็นเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยด้วย

สำหรับแขกพิเศษที่จะเดินทาง
มา ก็จะมีจากสามประเทศคือ ฝรั่งเศส
กัมพูชา ซาอุดีอาระเบีย โดยกัมพูชา เรา
เชิญมาในฐานะประธานอาเซียน ส่วนทาง

ฝรั่งเศส เพราะเขาเห็นความสำคัญของเขตเอเชีย-แปซิฟิก ขณะที่
ซาอุดีอาระเบีย เป็นผลสำเร็จจากความพยายามในการปรับความ
สัมพันธ์ให้เป็นระดับปกติของพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ
ท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผลที่สืบเนื่องเชื่อมโยงมาจากการ
ปรับความสัมพันธ์ เพราะเอเชีย-แปซิฟิกก็มีความสำคัญสำหรับ
ซาอุดีอาระเบีย

“การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพในครั้งนี้ เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ของคน
ไทย ที่เราจะสามารถภูมิใจได้ร่วมกันว่า เราสามารถผลักดันสิ่งที่
เป็นความสำคัญของคนไทย และยังเป็นโอกาสสำคัญของภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
ของเรา ที่จะมีการประชุมถึงสามการประชุมที่สำคัญอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งการประชุมอาเซียนที่กรุงเทพมหานคร
กัมพูชา การประชุม จี20 ที่บาหลี และการประชุมเอเปก เพราะ
ฉะนั้นเป็นบทบาทสำคัญของภูมิภาคของเรา ซึ่งเราต้องขับเคลื่อน
ร่วมกัน” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวตอนท้าย

เอเปกคืออะไร?

เอเปก หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532

โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค

ปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกจำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ และรัสเซีย โดยไทยเป็น 1 ใน 12 เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้ง ทั้งนี้ เอเปกมีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวมกันกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.700 ล้านล้านบาท เกินครึ่งของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก

กลไกการทำงานของเอเปกแบ่งการดำเนินงานออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

1. ระดับนโยบาย

- 1.1 การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders' Meeting หรือ AELM)
- 1.2 การประชุมรัฐมนตรีเอเปก (APEC Ministerial Meeting หรือ AMM)
- 1.3 การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting หรือ MRT)
- 1.4 การประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปก (APEC Finance Ministerial Meeting หรือ FMM)
- 1.5 การประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆ (Sectoral Ministerial Meetings)

2. ระดับปฏิบัติ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Meeting หรือ SOM) ซึ่งกำกับดูแลผลการประชุมของคณะกรรมการหลัก 4 เสาคือ (1) คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment หรือ CTI) (2) คณะกรรมการด้าน

งบประมาณและการบริหาร (Budget and Management Committee หรือ BMC) (3) คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ (Economic Committee หรือ EC) และ (4) คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Steering Committee on Economic and Technical Cooperation หรือ SCE) และมีการประชุมระดับคณะทำงานอีกจำนวนมากภายใต้คณะกรรมการทั้ง 4

3. สถานที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council หรือ ABAC) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือเอเปกหัวข้อหลัก (Theme) และประเด็นสำคัญ (Priorities) ที่ไทยผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปก

หัวข้อหลักของเอเปก 2565

การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยในปี 2565 มีพลวัตและความท้าทาย แตกต่างจากเมื่อครั้งไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2546 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสภาวะการณ์โควิด-19 ที่เอเปกกำลังปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆ ไทยจึงให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 อย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน

โดยกำหนดหัวข้อหลักคือ Open. Connect. Balance. หรือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไร ผ่านการค้าบริการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้

เอเปกและไทย

ประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปก

การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในหลายมิติ โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพการประชุมของไทยท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว เป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้าและยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดได้ โดยยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน

ประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

(1) การส่งเสริมการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปก ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) ในบริบทของการเจริญเติบโตหลังโควิด-19 ที่จะต้องยั่งยืนและสมดุล และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

(2) ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย ผ่านการจัดตั้งกลไก APEC Safe Passage Taskforce เพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย อาทิ การอำนวยความสะดวกอาชีวที่สำคัญ เช่น ลูกเรือ การส่งเสริมการใช้ Public Key Infrastructure ในการแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพในภูมิภาค และการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปก (APEC Business Travel Card: ABTC) ให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้น

(3) การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเปก ด้วยการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำเพื่อเร่งการพัฒนาตามแผนงานของเอเปกไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยืดหยุ่น ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุลในยุคหลังโควิด-19 ตามแนวคิด BCG Economy

สาขาความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญในปี 2565

ประกอบด้วย

-ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน

ไทยจะผลักดันการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ MSMEs ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายการค้าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดทำ FTAAP หลังยุคโควิด-19 รวมถึงการสานต่อการดำเนินงานตามปฏิญญาเรื่องการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจำเป็นปี พ.ศ. 2563 (Declaration on Facilitating the Movement of Essential Goods) แถลงการณ์ห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 (Statement on COVID-19 Vaccine Supply Chains) และแถลงการณ์การบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจำเป็น (Statement on Services to Support the Movement of Essential Goods)

-ความร่วมมือด้านการคลัง

ไทยจะส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดัน BCG Economy ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการดำเนินมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ การเชื่อมโยงการชำระเงิน ในภาคการเงิน การระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในตลาดทุน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันในภูมิภาค

-ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ไทยจะนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปกให้มีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเดิม: การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations on "Tourism of the Future: Regenerative Tourism") โดยแนวคิดนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งระบบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เกิดการท้าทายแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ

-ความร่วมมือด้านการเกษตร

ไทยจะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย "3S" ได้แก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค

เอเปก นอกจากนี้ ไทยในฐานะประธานหุ้นส่วนเชิงนโยบายความมั่นคงอาหารเอเปก (APEC Policy Partnership on Food Security: PPFs) จะมีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปกมุ่งสู่ปี ค.ศ.2030 (APEC Food Security Roadmap Towards 2030 Implementation Plan) เพื่อให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกร่วมกันต่อไป

-ความร่วมมือด้านกิจการสตรี

ไทยจะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในยุคหลังโควิด-19 และยุคดิจิทัล โดยจะนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุลและครอบคลุม มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสตรีที่ยืดหยุ่นกับแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลา เซเรนา เพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (La Serena Roadmap for Women

and Inclusive Growth) นอกจากนี้ยังมุ่งผลักดันการสร้างเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการ BCG ไทยไปขยายผลในเอเปก เพื่อส่งเสริมบทบาท และสร้างโอกาสให้กับสตรีผู้ประกอบการ BCG ของไทยในระดับภูมิภาค

-ความร่วมมือด้านการส่งเสริม MSMEs

ไทยจะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Ready for the ‘Next Normal’: How MSMEs should adapt to an evolving market landscape” เพื่อหาหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดสำหรับ MSMEs ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยจะแสวงหากลไกสนับสนุน MSMEs ให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุม

-ความร่วมมือด้านสาธารณสุข

ไทยเสนอให้หัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปก (APEC Health Working Group: HWG) ในปี 2565 คือ “Open to Partnership. Connect with the World. Balance Health and the Economy.” โดยจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่

(1) ด้าน Open to Partnership จะขยายการสร้างสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในประเด็นด้านการแพทย์และสาธารณสุข

(2) ด้าน Connect with the World จะจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเปกและหลักฐานการได้รับวัคซีน และการพัฒนามาตรฐานการใช้งานร่วมของระบบแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (Interoperability of Vaccination Certificates) ระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปก และ

(3) ด้าน Balance Health and Economy จะจัดทำแถลงการณ์ร่วมของการประชุม 12th High-Level Meeting on Health and the Economy ซึ่งไทยจะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับการส่งเสริมประเด็นการเพิ่มการลงทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพ (health security) และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข (digital health) เพื่อลดผลกระทบของภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเศรษฐกิจ.

แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ <https://www.apec2022.go.th/>
ของกระทรวงการต่างประเทศ

แนะนำ 'พัทลุง' จัดระเบียบ รับเที่ยวชม 'ควายน้ำ' บม 'สงขลา' จักำจัดวัชพืช แก่ขาดแคลนแหล่งหญ้า ชาวพัทลุงปลื้มประกาศ ควายปลักทะเลน้อย เป็นมรดกโลกฯ แนะนำจัดระเบียบ-ปรับภูมิทัศน์รับ นักท่องเที่ยว ห่วงขาดแคลนอาหาร จีหน่วยงาน ชุดลอกพื้นที่ทะเลสาบ (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

ควายน้ำ

ปลื้ม 'ควายน้ำ'-มรดกโลก

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายสวัสดิ์ แก้วเศษ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงควายทะเลน้อย เปิดเผยว่า กรณีที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ประกาศให้ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย ถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นอย่างมาก เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านผู้เลี้ยงควายเป็นอย่างมาก จึงรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันผลักดันจนประสบความสำเร็จ การประกาศดังกล่าวจะทำให้วิถีการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อควายน้ำ สืบทอดมากกว่า 200 ปีมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกว่า 100 ราย กำลังมีคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามที่ชุมชนทะเลน้อย ควายที่มักเรียกว่าควายน้ำ ในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ถือว่าเป็นการเลี้ยงควายที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากเนื่องจากการเลี้ยงควายที่นี่จะไม่มีการสนตะพายควายแต่อย่างใด ปล่อยให้ควายสามารถออกหาอาหารได้อย่างอิสระ แต่ถึงแม้จะปล่อยให้ควายหากินอย่างอิสระแต่ควายก็สามารถจดจำเจ้าของและควายในฝูง

ได้อย่างดี โดยควายตัวเมียเป็นหัวหน้าฝูงคอยควบคุมฝูงควายทั้งหมด

นายสวัสดิ์กล่าวต่อว่า ควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย คือควายปลักทั่วไป แต่เมื่อมาอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำก็มีการปรับตัวสามารถว่ายน้ำได้เก่งจนสามารถว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไกล และที่สำคัญที่สุดคือควายที่นี่สามารถดำน้ำลงไปหาอาหารหรือหญ้าที่อยู่ใต้น้ำได้

ชี้ตั้งคูดนักท่องเที่ยวยุโรป

นายสนธยา แก้วขำ ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย กล่าวว่า การเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุงนั้น มีเกษตรกรมากกว่า 100 ราย มีควายเกือบ 4 พันตัว ความสำเร็จในการขอรับรองขึ้นทะเบียนวิถีการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยนั้น เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยสำคัญที่สุดต้องยกความดีให้กับบรรพบุรุษและเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเนื่องจากเป็นวิถีทำการเกษตรการเลี้ยงสัตว์ที่พึ่งพิงเกื้อกูลกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากมานานมากกว่า 2 ศตวรรษ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลกจริงๆ ท่ามกลางคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและหลายสถาบันหันมาให้ความสนใจวิถีการเลี้ยงควายปลักมากขึ้น จะมีการหลงใหลเข้ามาของผู้คนมากขึ้น จึงเกิดความท้าทายและถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการบริหารจัดการ ของหลายภาคส่วน

ว่าการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยหลังการรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแล้ว ยังจะสามารถบริหารจัดการให้มีความสมดุลระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำให้มีความเกื้อกูลและสืบทอดไปยังลูกหลานในอนาคตได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

เร่งจัดระเบียบ-ปรับภูมิทัศน์

ด้านนายจรูญ แก้วจิวทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวพัทลุง กล่าวว่า พื้นที่ทะเลน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี โดยในช่วงหน้าน้ำหลากฝูงควายจะดำลงไปกินหญ้าใต้น้ำ หลังการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลก สิ่งที่ต้องทำคือการจัดระเบียบ ทั้งเส้นทางเดินเรือ เวลาออกเรือที่จะไปศึกษาธรรมชาติดูนก ดูควาย ดูดอกไม้ ควบคุมกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ในช่วงฤดูฝน ฤดูแล้ง นักท่องเที่ยวจะสามารถดูอะไรได้บ้าง อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำปฏิทินออกมา มีการอบรมคนขับเรือนำเที่ยว ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รับนักท่องเที่ยวลงเรือไปพร้อมกัน ภาพที่ออกมาจะดูสวยงาม นอกจากนี้ ควรปรับภูมิทัศน์สถานที่โดยรอบทะเลน้อยให้เป็นระเบียบมากขึ้น เช่น บ้านค้า จูดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวลงเรือ ต้องคุยกับผู้ประกอบการว่ามาช่วยกันดูแลสถานที่ให้สวยงามได้อย่างไร เพราะทะเลน้อยนักท่องเที่ยวรู้จักกันอยู่แล้ว หลังจากประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

จีแก่ขาดอาหาร-ห่วงตาย

นายไฉว ศรีสุวรรณ เกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำ ในพื้นที่หมู่ 1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกยินดีที่วิถีการเลี้ยงควายน้ำถูกประกาศการเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย เพราะต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจในวิถีการเลี้ยงควายในพื้นที่นี้ แต่ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นพบว่าจำนวนควายน้ำได้ปรับลดลงอย่างมากอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยาวนานกว่าปกติ รวมถึงการขาดแคลนแหล่งหญ้าสำหรับควายน้ำ เนื่องจากมีวัชพืชจอก แหน ขยายมาแทนพื้นที่อาหารของควายน้ำในทะเลสาบสงขลาทำให้ควายน้ำขาดแคลนอาหาร ประกอบกับน้ำท่วมยาวนานทำให้ตายไปจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการชุดลอกจอกแหนออกให้พ้นพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาและอนุรักษ์แหล่งหญ้าสำหรับควายน้ำต่อไป ที่ผ่านมานั้นหลายหน่วยงานก็ให้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16310

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 61.35

Ad Value: 73,620

PRValue (x3): 220,860

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แนะ'พัทลุง'จัดระเบียบ รับเที่ยวชม'ควายน้ำ'บูม 'สงขลา'จี๋กำจัดวัชพืช แก่ขาดแคลน...

ความสำคัญกับวิถีการเลี้ยงควายน้ำได้มีการ
จัดสรรงบประมาณเข้ามาก่อสร้างศูนย์อพยพ
ควายน้ำสำหรับช่วงฤดูน้ำหลาก ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำ
ได้ระดับหนึ่ง

นายวัลลพ สุขสว่าง นายก อบต.บ้านขาว
อ.ระโนด กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีความ
ภาคภูมิใจกับวิถีการเลี้ยงควายน้ำในทะเลสาบ
สงขลา นอกจากจะเป็นการเลี้ยงเป็นอาชีพ
แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้
แต่ขณะนี้ปัญหาวัชพืชรุก้ำพื้นที่ของทะเลสาบ
สงขลามีจำนวนที่มากขึ้นวัชพืชขยายพันธุ์อย่าง
รวดเร็วทำให้พื้นที่อาหารของควายน้ำลดน้อย
ลง ในส่วนนี้อบต.เองไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร
ที่สามารถจะทำการขุดลอกได้ จึงต้องขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจังหวัดสงขลา รวมถึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาด้วย หากสามารถกำจัดวัชพืช
เพิ่มพื้นที่อาหารก็จะสามารถทำให้ควายน้ำ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานและวิถีของ
การเลี้ยงควายน้ำในทะเลสาบสงขลาจะได้รับ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ทางออกประเทศไทย ต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ



ดร.พลารุท วงศ์วิวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านคอลัมน์คิดเห็นแชร์ทุกท่านครับ เศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ ยังส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและสินค้าหลายรายการ ทำให้ต้นทุนของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสูงขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2566 อาจชะลอตัวและเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) นี่จึงยังคงเป็นอีกปีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในสถานการณ์เช่นนี้ ภาครัฐมีอีกตัวเลือกที่ลองเข้าไปในระบบการเงิน โดยมีฐานคิดว่า ยังมีเงินหมุนเวียนมาก ยิ่งมีรายได้มาก ซึ่งการทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและหนี้สินตามมา ภาครัฐจึงต้องกู้เงินจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 รวมทั้งกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงเกิดมาตรการคนละครึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชน ตั้งแต่ปลายปี 2563 ซึ่งมีมาแล้ว 5 เฟส ในช่วงประมาณไปแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท และกำลังเตรียมการในเฟสที่ 6 อีก 17,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการนี้มีการร่วมจ่ายเงิน ทำให้ดีกว่าการให้เงินเปล่า และยังเป็นการดึงเงินออกมาหมุนเวียนแทนการเก็บออมเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม การอัดฉีดลักษณะนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทย เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ แต่

เมื่อโครงสร้างต้นทุนสินค้าแล้ว พบว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากสถานการณ์โลกที่ดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เป็นประวัติการณ์ โดยประเทศไทยจัดเป็นผู้นำเข้าน้ำมัน แม้จะผลิตเองได้บ้าง ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่ใช้ทรัพยากรพื้นฐานภายในประเทศ

ด้วยเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับเทคโนโลยีทางชีวภาพ เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรเป็นทุนเดิม ที่นำมา จึงไม่ได้ไปกีดในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ซึ่งผมจะอธิบายถึงเศรษฐกิจชีวภาพในมุมมองของนักวิชาการอุตสาหกรรม ดังนี้

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปสินค้า มีทั้งที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ผลิตเพิ่มและสร้างทดแทนได้โดยอาศัยภาคการเกษตร และที่ใช้วัตถุดิบไม่มีชีวิต ได้แก่ เชื้อเพลิง โลหะ และแร่ธาตุต่างๆ ที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรูปแบบของเทคโนโลยีการผลิตหรือแปรรูปสินค้าใช้วัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น 1) การผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบจากภาคการเกษตร และ 2) การใช้เทคโนโลยีของกระบวนการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์เพื่อแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญในเศรษฐกิจชีวภาพของไทย ทั้งยังสอดคล้องกับหลักความยั่งยืน เนื่องจากลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด

ในมุมมองของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งหมายถึง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

วันที่: อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16310

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 66.58 Ad Value: 79,896

PRValue (x3): 239,688

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: คิด เห็น share: ทางออกประเทศไทย ต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ

การลดการนำเข้าวัตถุดิบและพลังงานต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผมจึงอยากแนะนำให้รู้จักตลาดพื้นฐานสำคัญของภาคอุตสาหกรรม 4 ประเภท ได้แก่

1. ส่วนประกอบของอาหาร (Food Ingredients) เป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการแปรรูปให้เป็นส่วนประกอบอาหาร เครื่องปรุง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไทยมีจุดเด่นด้านนี้ หากเราสามารถเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น โปรตีนผง วัตถุดิบผง ที่เก็บได้นานขึ้นและสามารถใช้ปรุงเพิ่มเติมเพื่อเสริมคุณค่าได้ ก็จะช่วยลดความสูญเสียและความเสี่ยงด้านราคาและนำไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่เรียกว่าอาหารแห่งอนาคตได้

2. วัสดุฐานชีวภาพ (Bio-based Materials) ซึ่งไม่ใช่วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) ที่เข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ แต่เป็นการแปรรูปวัสดุจากพืชเพื่อทดแทนโลหะ หรือพลาสติก อาทิ ไม้อัด กระดาษ ยางธรรมชาติ หรือพลาสติกชีวภาพ ตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนรั้วกันถนนที่ทำจากแผ่นปูนเป็นแผ่นยาง หรือการใช้ยางธรรมชาติผสมกับยางมะตอยราดพื้นถนนเพื่อลดการใช้ยางมะตอยที่ผลิตจากปิโตรเคมี

3. เชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Fuels) เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากอินทรีย์วัตถุ ประกอบด้วย 1) ประเภทของแข็ง เช่น ไม้ถ่าน ชีวมวล 2) ประเภทของเหลว เช่น เอทานอล เมทานอล น้ำมันพืช 3) ประเภทก๊าซ เช่น ก๊าซมีเทน หากเราส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เช่น มันสำปะหลังและข้าวโพด ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่ง

4. เคมีชีวภาพ (Biochemicals) เป็นการผลิตสารเคมีชีวภาพที่ใช้ทดแทนสารเคมีจากปิโตรเลียม ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เรียกว่า อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ซึ่งใช้การหมักดองหรือกลั่นวัตถุดิบเพื่อให้ได้สารเคมีชีวภาพประเภทกรดหรือแอลกอฮอล์ รวมถึงการใช้เส้นใยจากวัสดุชีวมวลทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ทะลายปาล์ม ชานอ้อย มาย่อยเป็นเส้นใยขนาดเล็กในรูปแบบโพลีเมอร์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปเช่น พลาสติกชีวภาพ ที่คงความแข็งแรงแต่ย่อยสลายง่าย หรือเพื่อใช้ทดแทนวัสดุปกติ แล้วแต่ชนิดของพลาสติกนั้นๆ

ท่านผู้อ่านครับ การมองตลาดพื้นฐานสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 4 ประเภทนั้น เปรียบเสมือนการมองโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมสนับสนุนใหม่ ซึ่งส่งผลถึงหลายพื้นที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรใหม่ๆ ของไทย ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเพาะปลูกที่มากกว่าพืชเศรษฐกิจเดิม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม มันสำปะหลัง ยางพารา อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ลดการนำเข้า โดยใช้ฐานการผลิตจากสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเกษตรกรรมในประเทศ ที่ยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพราะหากไม่มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ก็คงไม่มีใครกล้าเสี่ยง เนื่องจากไม่มีตลาดรองรับ แต่หากวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอ ภาคอุตสาหกรรมก็คงไม่ลงทุน เพราะการนำเข้าจะทำให้ต้นทุนสูง

ดังนั้น เศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นทางออกของประเทศไทย ที่จะจริงได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันและเกษตรอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกสำคัญที่ส่งไปถึงครับ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16310

หน้า: 5(ล่างขวา)

Col.Inch: 15.91

Ad Value: 19,092

PRValue (x3): 57,276

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์เดินหน้า ตู้จำหน่ายทุเรียนหมอนทองอัตโนมัติ

พาณิชย์เดินหน้า

ตู้จำหน่ายทุเรียนหมอนทองอัตโนมัติ

นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค “ทุเรียนหมอนทองแช่เยือกแข็ง 100%” ผ่านตู้อัตโนมัติ โดยนำสินค้าทุเรียนหมอนทองแปรรูปแช่เยือกแข็งของบริษัท แอลเคมมีส์ จำกัด ซึ่งรับซื้อทุเรียนสดจากเกษตรกรนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย โดยกิจกรรมรณรงค์บริโภคฯ มีวัตถุประสงค์เพิ่มรูปแบบในการบริโภคผลไม้ทุเรียนในประเทศให้มีความหลากหลาย และเป็นการดูดซับผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดวางตู้จำหน่ายอัตโนมัติ (Vending Machine) รวม 9 จุด ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า BTS (ช่องนนทรี) สถานีรถไฟฟ้า MRT (ลาดพร้าว, พหลโยธิน, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) และห้างค้าปลีก - ค้าส่ง (Big C ราชดำริ, Lotus's



รามอินทรา, Makro สาทร, Central พระรามเก้า, Central อีสต์วิลล์) และสามารถนำเข้ารถไฟฟ้าได้ โดยจะวางจำหน่ายตั้งแต่เดือน ส.ค. 65 - ม.ค. 66 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และจะขยายแคมเปญวางจำหน่ายผ่านตู้แช่แข็งไอศกรีมไปยังปั้มน้ำมัน พีที พีทีที สเตชั่น บางจาก และห้างค้าปลีก - ค้าส่ง ทั่วประเทศ จำนวน 200 สาขา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตนอกเหนือจากการแปรรูปเพื่อการส่งออก

ชายที่ดินต่างชาติ-เดินหน้าหรือถอย?

กลายเป็นประเด็นร้อนทันที หลังกรมมีมติเห็นชอบ กฎกระทรวงมหาดไทยที่ให้สิทธิต่างชาติถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ แลกกับการนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

จนรัฐบาลต้องรีบออกตัวว่า ยังอยู่ในขั้นคอนของ กฎฎีกา เปิดรับฟังความคิดเห็น พร้อมปรับเกณฑ์ หรือยกเลิกได้

ในมุมมองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และภาค ประชาชนเห็นอย่างไร

อนุสรณ์ ธรรมใจ

กรรมการวิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์ มธ.

นโยบายให้ต่างชาติถือครองที่ดินดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องที่ ต้องเร่งรีบดำเนินการโดยรัฐบาลชุดนี้ ควรขอให้รัฐบาล หลังการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และใช้นโยบายนี้หา เสียง ให้ประชาชนเสียงส่วนใหญ่เป็นคนตัดสินใจ

นโยบายนี้สามารถเดินหน้าต่อได้เพราะจะเกิด ประโยชน์ต่อไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ



อนุสรณ์

ประยงค์

เดชรัด

ประโยชน์ต่อเนื่องในมิติอื่นๆ แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดและรัดกุมกว่านี้ และต้องวางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าประเทศชาติโดยรวมและประชาชนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์อย่างไร

เพราะหากหลักเกณฑ์ไม่ดีพอจะเกิดผลเสียหายมากในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องการแย่งยึดที่ดิน จะทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและปัญหาความไม่เป็นธรรมที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเมืองและความมั่นคง รวมทั้งสังคมวัฒนธรรม

หากมีหลักเกณฑ์และมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีนโยบายนี้ก็จะประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจการลงทุนที่ดินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งหมด

การดำเนินนโยบายสาธารณะเรื่องนี้ต้องรักษาสมดุลระหว่างโลกาภิวัตน์ การเปิดกว้าง เปิดเสรี กับอธิปไตยทางเศรษฐกิจการเมือง และผลกระทบต่อชาวไทยที่เป็นคนฐานราก

ตราบไคที่มีมนุษยชาติและสังคมไทยยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ดำรงชีวิตอยู่บนท้องฟ้า ได้ทะเล และยังไม่สามารถเนรมิตป้องกันภัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้จากอวกาศฯ ทรัพยากรที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง สังคมและอารยธรรม

ที่ดินเป็นที่ตั้งทางกายภาพของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตลอดจนการขับเคลื่อนทางการเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ทุกประเทศต่างปกป้องหวงแหนผืนดินและอาณาเขตดินแดนของตัวเอง

นโยบายเปิดให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ ไม่ใช่ นโยบายขายชาติ แต่เป็นนโยบายขายทรัพยากรที่ดินของประเทศ จะเรียกว่าเป็นนโยบายขายชาติได้ก็ต่อเมื่อคนดำเนินนโยบายมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่โปร่งใส หากประโยชน์ในทางที่มีชอบจากนโยบาย และสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยรวมโดยตั้งใจ

ผู้กำหนดนโยบาย หรือเครือข่าย พรรคพวก หรือนอมินี ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวในทางที่มีชอบจากการกำหนดนโยบายหรือไม่ นโยบายเอื้อกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือกลุ่มทุนใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ หรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในทางที่มีชอบหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นเข้าข่ายอาจ "ขายชาติ" ได้

และจะบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ชัด แต่ดูแล้วควรทบทวนให้เข้มงวดและรอบคอบอย่างน้อยเข้ามาซื้อที่ดินต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกับ

ประเทศอื่นๆ ที่ใช้นโยบายลักษณะเดียวกัน

หากรัฐบาลเลือกจะเดินหน้าต่อต้องปรับเกณฑ์ จำกัดพื้นที่การถือครองที่ดิน ไม่ใช่เปิดกว้างทุกเทศบาลทั่วประเทศ ต้องยึดการลงทุนให้ยาวขึ้นจาก 3 ปี เป็น 10 ปี และควรเป็นการลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงหากมีเม็ดเงินต่ำกว่า 40 ล้านบาท หากลงทุนในตลาดการเงินต้องไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

หากต้องการขายให้ขายถิ่นได้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น หากต้องการซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการต้องไปใช้ช่องทางกฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายนิคมอุตสาหกรรม เชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้รัฐบาลเสียคะแนนนิยมไปบ้าง ทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลมุ่งเอื้อประโยชน์ชนวนาคใหญ่ หรือใช้กรอบคิดแบบเสรีนิยมใหม่ซัดเงินยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่สุดโต่งแบบชาติตะวันตก หรือแนวคิดแบบจักรวรรดิขบถเคลื่อนทุนนิยมโดยรัฐแบบจีน จะก่อให้เกิดการแย่งยึดที่ดิน

ประยงค์ ดอกลำไย

ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ปีมุท)

ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ รัฐบาลควรลดเรื่องนี้ รวมถึงกฎกระทรวงก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร แทนที่รัฐบาลจะนำมาปัดฝุ่นแล้วลดเงื่อนไขบางอย่าง กวดยกเลิกไปด้วย

การออกกฎกระทรวงแบบนี้เหมือนการเนียนประเทศ เนียนแผ่นดินขาย ไม่ใช่เรื่องของการขายชาติแต่เป็นเรื่องของการขายแผ่นดิน ทำให้อำนาจอธิปไตยของคนไทยหายไป 320 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ประเทศไทย แต่คนต่างชาติกลับมีสิทธิมาซื้อได้ ทำให้แผ่นดินของประเทศไทยลดลงไปเรื่อยๆ ที่แย่ที่สุดหากมีการลงทุนอย่างมหาศาล แล้วคนไทยจะอยู่ที่ไหน

ขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินเมื่อเทียบปี 2545 ที่มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ ความรุนแรงเรื่องการกระจุกตัวของที่ดิน หรือความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของประเทศไทยก็สูงมากอยู่แล้ว คนจนและเกษตรกรไม่มีสิทธิเข้าถึงที่ดินเลย ขณะที่คนต่างชาติสามารถใช้จ่ายเงินซื้อได้

มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลควรทำให้เกิดการกระจายของการถือครองที่ดิน ให้คนจนเข้าถึง ผลักดันให้ตั้งธนาคารที่ดิน หรือจัดระบบภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ซึ่งทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และทำให้คนจน เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงที่ดินได้ เป็นสิ่งที่รัฐควรดำเนินการมากกว่าเอาที่ดินไปขายแลกกับการลงทุน

หากเหตุผลหลักของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้น การลงทุน ยังมีวิธีการอีกหลากหลายที่ทำได้ การให้ต่างชาติซื้อ ที่ดิน ได้ควรเป็นวิธีการสุดท้าย เพราะไม่มีความจำเป็นอะไรจะ เอาแผ่นดินไทยไปขาย ให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ เมื่อเดือน ขยายให้ต่างชาติได้ ก็หมายความว่าสิทธิของคนไทยเหนือ แผ่นดินจะลดลงเรื่อยๆ

ถึงอย่างไรก็ไม่มีควมคุ้มค่า ต่างชาติอาจเอาเงินมาลงทุน 40 ล้านบาท แต่ช่วง 3 ปีที่เขาซื้อที่ดินก็ถอนเงิน 40 ล้านบาท ออกไป แล้วมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น อย่างยิ่งในภาวะที่มีความเหลื่อมล้ำมากอยู่แล้ว จากที่จะให้ ต่างชาติซื้อที่ดินได้ควรให้คนไทยเข้าถึงที่ดินได้มากกว่า

ไม่ว่าอย่างไรรัฐบาลก็ทำอะไรอยู่ แต่มีกนต่างชาติที่อยากถือ โครงที่ดินในประเทศไทยแน่นอน เมื่อหลังถึกๆ ก็คิดว่าน่าจะ มีผลประ โยชน์แอบแฝงอะไรมากกว่าเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น อาจมีกนต่างชาติที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล ที่ปัจจุบันมีลักษณะ การถือครองแบบอนินิอยู่แล้ว

ดังนั้น การขยับจากอนินิมาเป็นเจ้าของจะเกิดความ เปลี่ยนแปลงเรื่องกรรมสิทธิ์อย่างมหาศาล เพราะเดิมมีการถือ โครงแบบอนินิเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะ ในจังหวัดใหญ่ๆ จึงอาจมีแรงกดดันจากผู้ถือครองที่ดินโดย มิชอบ อยากเปลี่ยนสถานะจากถือโดยผิดกฎหมายมาเป็นแบบ ถูกกฎหมาย

เชื่อว่าร้อยละ 90% ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และคิดว่านโยบายนี้ จะไม่เป็นผลดีกับพรรคร่วมรัฐบาล หรือแม้แต่พรรคพลัง ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งครั้งหน้า กระทบต่อความนิยมแน่นอน

อาจเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมด้วยซ้ำ เพราะบวกกับเรื่องอื่นๆ แล้ว สร้างความไม่พอใจให้ประชาชน ค่อนข้างมาก เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่ ชัดเจน หากรัฐบาลไม่ถอยเชื่อว่าประชาชนจะไม่อยู่เฉย น่าจะ มีการเคลื่อนไหว

เดชรัด สุขกำเนิด

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รัฐบาลควรทบทวนให้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะประเด็น สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงที่ดินของพี่น้อง ประชาชนและราคาที่ดินในภาพรวม เชื่อว่ารัฐบาลยังมี ข้อมูลบางอย่างในมือถึงได้พูดตัวเลขออกมา แต่พอ ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเลยมีแนวโน้มไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา อีกปัญหาคือเมื่อ กฎหมายนี้ออกมาแล้วน่าจะถอยภายหลังได้ยากเย็นน่า เป็นห่วง

สำหรับข้อดี-ข้อเสียของนโยบายดังกล่าวนี้ ข้อดีคือ มีคนที่จะเข้ามาลงทุน อาจมาอยู่หรือมาประกอบอาชีพ มาทำงานที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ก็ เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง อีกด้านหนึ่งรัฐบาลอยากกระตุ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์

แต่ข้อเสียหรือการที่ประชาชนไม่รู้ จะเข้ามาเยอะมาก หรือน้อยขนาดไหน และจะมีผลกระทบต่อตลาด อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีบ้านอยู่อาศัยจะ กระทบมากน้อยเพียงใด สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่

สิ่งที่ตามมาคือคนไทยต้องซื้อที่ดินแพงขึ้น ซึ่งส่วนตัว ยังคิดว่าคงเป็นลักษณะพื้นที่บางจุด ซึ่งคำว่าบางจุด ไม่ได้หมายถึงว่าที่ดินน้อยจุด หรืออาจหลายแห่ง เมืองที่ มีนักท่องเที่ยวชอบไป เช่น เชียงใหม่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต น่าจะกระทบแน่นอน

หากรัฐบาลเลือกจะเดินหน้าก็ต้องปรับเกณฑ์ เช่น จำนวนพื้นที่การถือครองควรเป็นอัตราส่วนเท่าไรที่ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ และปีแรกควรมี ประมวลเท่าไร ไม่ใช่มากรหรือน้อยเกินไป

ทั้งนี้ รวมถึงเกณฑ์การเช็กเรื่องของอนินิว่าตกลงแล้ว ใครถือผู้ถือครองที่ดิน จำนวนเงินลงทุนที่ตั้งเงื่อนไขไว้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11666

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 160.48 Ad Value: 192,576

PRValue (x3): 577,728

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชายที่ดินต่างชาติ-เดินหน้าหรือถอย?

40 ล้านบาทนี้เอามาลงทุนจริงหรือไม่ หรือเอามากว่า
ซื้อที่ดิน ประเด็นเหล่านี้ประชาชนค่อนข้างกังวล

ถามว่าเงินจำนวน 40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับนักลงทุน
แล้วเยอะอยู่พอสมควร แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เก็งกำไรอาจ
ไม่ได้มากเลย ส่วนที่หลายเสียงออกมาเรียกร้องให้เพิ่ม
จำนวนเงินนั้น ยังมองว่าเป็นเรื่องรองจากการใช้
นอมนีในการซื้อที่ดิน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเงินลงทุนน่า
ที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง หากเพิ่มให้เป็น 100 ล้านบาท

เหตุผลการดำเนินนโยบายนี้ซึ่งรัฐบาลอ้างเพื่อดึงนัก
ลงทุน แต่กฎเกณฑ์ที่ออกมาถือว่าคุ้มหรือไม่นั้น ต้องคิด
สองด้าน คือ ต้องตอบใจคนไทยด้วยว่าจะเข้าถึงที่ดิน
เหล่านี้ได้ยากขึ้นหรือไม่ หรือรัฐบาลจะมีวิธีการที่ทำให้
คนเข้าถึงที่ดินได้ง่ายขึ้น

ประเด็นต่อมา จริงๆ แล้วที่รัฐบาลมองว่าจะเป็นแรง
จูงใจให้เข้ามาลงทุนนั้น คนที่เข้ามาประกอบอาชีพจริง
แบบมีอาชีพ การซื้อบ้านอาจเป็นเรื่องรอง สิ่งที่เขาอยาก
ได้คือวีซ่าระยะยาวมากกว่า หรือเงื่อนไขการต่อวีซ่าที่ง่าย
ขึ้นหรือไม่

ส่วนประเด็นขายที่ต่างชาตินี้จะทำให้รัฐบาลเสีย
กะแนนนิยมหรือไม่ มองว่าหมุ่คนที่ไม่นิยมรัฐบาลอยู่แล้ว
ก็คงไม่พอใจมากขึ้น ส่วนคนที่นิยมรัฐบาลบางส่วนก็คง
ชะงัก เพราะฝ่ายที่นิยมรัฐบาลจะอ่อนไหวเรื่องนี้ ถือว่า
ค่อนข้างจะมีผลกระทบมากต่อรัฐบาล

ตอนนี้ก็ถูกโจมตีด้วยวาทกรรม'ขายชาติ' ซึ่งเชื่อว่า
ผลกระทบต่อแน่นอน แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบมากน้อย
เพียงใด เพราะภาวะความรู้สึกของประชาชนในการเข้าถึงที่
อยู่อาศัย ทำให้เขารู้สึกว่าเข้าถึงยากมาก และรัฐบาลทำ
เรื่องนี้โดยไม่มีคำตอบ น่าจะกระทบไปจนถึงช่วงเลือกตั้ง

Digital GDP ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจยุค 'ไฮเทคโนโลยี'



■ ■ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้มีการจัดทำดัชนีวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ และใช้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแนวทางวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว มีการจัดทำข้อมูลตามกรอบแนวคิดขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่กำหนดนิยามและขอบเขตของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถพัฒนาบัญชีบริวาร (Digital satellite accounts) ที่มีพื้นฐานมาจากบัญชีประชาชาติที่ใช้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต (Production approach) ด้านรายจ่าย (Expenditure approach) และด้านรายได้ (Income approach) ซึ่งประมวลผลจากแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลใน

ระดับพื้นฐาน (the core measure) ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT sector) มีเดียและคอนเทนต์ และเศรษฐกิจดิจิทัลในความหมายแคบ (the narrow measure) ที่รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการทางธุรกิจที่ผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น

ล่าสุดนายภูษพงศ์ โนนไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้แถลงผลการจัดทำ Digital GDP ประเทศไทย ประจำปี 2564 ปรากฏว่ามีการขยายตัวที่น่าพอใจ สามารถฝ่าแรงต้านจากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปรับตัวสูงขึ้น 14.07% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่า 2,098,627 ล้านบาท ทั้งนี้ การขยายตัวดังกล่าว ได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกลับมาฟื้นตัวได้บางส่วน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าและบริการดิจิทัลที่ปรับตัวได้เร็วกว่าเศรษฐกิจทั่วไป ส่งผลให้ Digital GDP ในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

“เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของ Digital GDP ต่อ GDP ใน

ภาพรวมของประเทศ พบว่าในปี 2564 ยกระดับขึ้นมาอยู่ที่ 12.97% โดยปรับตัวจากปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 11.77% ค่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจไทย บางส่วนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ ยังปรับตัวได้ไม่มากนัก ส่งผลให้การเติบโตของ GDP ในภาพรวมยังมีความล่าช้า เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงกว่า” นายภูษพงศ์กล่าว

นายภูษพงศ์ กล่าวอีกว่า มุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆ นำข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระยะต่อไป และย้ำว่า สดช. ให้ความสำคัญกับการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล มีความรวดเร็วครอบคลุม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พงษ์พันธุ์

...ต้นแบบไฟฟ้ากังหันน้ำ...

'คีรีวง' ใช้น้ำอย่างมีแบบแผน



การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๖๖ มีชุมชนคีรีวง จะมีแหล่งน้ำจากลำธาร กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง แต่ในภาคการเกษตรมีความยากลำบากที่จะนำน้ำจากลำธารไปใช้กับการทำสวนผลไม้บนพื้นที่สูงที่อยู่บนเขาหลวง กว่า 10 ปี ที่หมู่บ้านคีรีวง ตำบลท่าโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาความต้องการพลังงานน้ำที่ต้องส่งไปยังสวนผลไม้ ด้วยการนำหลักการการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำมาประยุกต์ใช้กับแหล่งน้ำจากเทือกเขาหลวง ที่มีลำธารน้ำไหลตลอดทั้งปี

ผศ.ดร.อุสารัต บุญบำรุง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า จากโจทย์การทำงานที่ผ่านมาทำให้มีการพัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการทำงานร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งการทำงานดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมกังหันน้ำขนาดเล็กในชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช โดยใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการแสดงความเห็นถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายแบบมีส่วนร่วม

จากการสำรวจพบว่า การใช้งานของกังหันน้ำประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มคนที่ใช้น้ำในช่วงการเก็บเกี่ยวผลไม้



กลุ่มครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค



ภาพจาก <httpsthai.tourismthailand.org>

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี 2.กลุ่มคนที่ใช้น้ำตลอดทั้งปี เป็นกลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่บนภูเขาซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในการอุปโภคบริโภค ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ถือเป็นการเดินหน้าแผนพัฒนากังหันน้ำที่นำไปสู่การทำงานเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มคนที่ใช้กังหันน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

“ช่วงเวลาที่ใช้น้ำเยอะที่สุดคือช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ เพราะชาวบ้านหลายคนมีสวนอยู่บนภูเขา และมีกลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่ต้องใช้ทุกวัน กังหันน้ำสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในหน้าแล้งชาวบ้านจะดึงน้ำจากคลองไปใช้ในสวน ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทนี้ขึ้นมาเป็นการเชื่อมโยงชุมชนคีรีวงและชุมชนโดยรอบเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด” นายวิรัตน์ ตรีโชติ เลขานุการกิจชุมชนกลุ่มกังหันน้ำคีรีวงกล่าว

ขณะที่ นายอรุณ อินทสระ ปลัดงานจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของพลังงานจังหวัด เบื้องต้นพลังงานจังหวัดทุกพื้นที่ได้มีการดูแลเรื่องงบประมาณในการทำงานเรื่องพลังงานร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งการจัดทำแผนแม่บท

ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทำให้หลายพื้นที่ได้ตระหนักถึงการใช้น้ำได้อย่างมีแบบแผน รวมทั้งการมีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมและเรียนรู้การทำงานด้านพลังงานน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“เรื่องพลังงานกังหันน้ำโซลาเซลล์ เป็นหน้าที่โดยตรงของพลังงานจังหวัดที่จะช่วยในเรื่องการดูแลงบประมาณและให้คำปรึกษาในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมแผนแม่บทในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดและพื้นที่โดยรอบที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เขาหลวง ซึ่งนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป”

ปัจจุบัน ทีมผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาต้นแบบชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงนวัตกรรมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศ ที่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในแต่ละครัวเรือน โดยมีการติดตั้งสาธิตในพื้นที่บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วกว่า 140 ชุด พิกัดกำลังไฟฟ้ารวมกว่า 91 กิโลวัตต์ และสามารถขยายผลไปยังชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอื่น ๆ ใกล้เคียง

ถ้าหากการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว จึงเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองในการออกแบบและผลิตเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก อันเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ถือเป็นการ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26687

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 81.72

Ad Value: 147,096

PRValue (x3): 441,288

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ...ต้นแบบไฟฟ้ากังหันน้ำ...'คีรีวง' ใช้น้ำอย่างมีแบบแผน

สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการบำรุงรักษาและการทำงานในด้านพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเรื่องการตอบโจทย์การใช้พลังงานน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้แผนแม่บทดังกล่าว ถือเป็นการออกแบบการทำงานร่วมกันในชุมชนคีรีวงและชุมชนโดยรอบเทือกเขาหลวงในโจทย์ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องปัญหาการใช้งาน การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสุดท้ายคือการต่อยอดการทำงานไปยังชุมชนอื่น ๆ ใกล้เคียง.

pornrapais@dailynews.co.th

ท่องเที่ยวทะเลภูเขา เข้าไทย 18 ล้านคน ไทย 1.73 ล้านล้าน

ทำเนียบรัฐบาล ● นายกฤษณ์ ยินดี “ททท.” คาดการณ์ปี 66 นักท่องเที่ยวมาเยือนไทยถึง 18 ล้านคน สร้างรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 1.73 ล้านล้านบาท ทำอากาศยานสุวรรณภูมิจัดตลาดนัดแรงงาน ดึงผู้ประกอบการออกบูธเปิดรับสมัครมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง รัับอุตสาหกรรมกรรมการบินสโใส

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คาดการณ์ให้ในปี พ.ศ.2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 18 ล้านคน

อ่านต่อหน้า 14

ท่องเที่ยว

นายอนุชากล่าวว่า จากข้อมูลของททท. คาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศไทยเป็นจำนวน 18 ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้ประมาณ 9.7 แสนล้านบาท ส่วนการประมาณการตลาดในประเทศททท. คาดว่าจะสร้างรายได้ 7.6 แสนล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 1.73 ล้านล้านบาทตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ต.ค.65 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 7.56 ล้านคน และในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยอีกราวเดือนละ 1.5 ล้านคน ดังนั้นในปีนี้ ไทยน่าจะมียกนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใน 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ (พ.ศ.2565) คาดว่ามีไฟล์ด์บินมาประเทศไทยถึง 15,778 ไฟล์ด์ โดยตลาดนักท่องเที่ยวจากอินเดียและมาเลเซียมี

อัตราส่วนผู้โดยสารต่อไฟล์ด์บินถึงร้อยละ 85 และร้อยละ 68 ตามลำดับ

นายอนุชากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียน เอเชียใต้ และเอเชียแปซิฟิก สูงถึง 4.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 54 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปีนี้ ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งเป็นจำนวนกว่า 8 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้ ในปีหน้าตลาดการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

“นายกรัฐมนตรียินดีที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญ นิยมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบใจแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเยือน และสามารถต่อสู้ทางการตลาดกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมีศักยภาพ แม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มทยอยฟื้นตัวจากโควิดและเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อให้บริการและรองรับการเดินทางที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเอกสารสำคัญของผู้เดินทางในด่านแรก ทั้งขาเข้าและขาออก เช่น สนามบินต่างๆ โดยให้เพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและผู้ให้บริการให้รวดเร็วและคล่องตัว นอกจากนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงานตอบรับตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการณ์รวมทั้งขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้ไทยมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว รักษากระแสนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง” นายอนุชากล่าว

นายกฯ พอใจสถานการณ์จ้างงานต่อเนื่อง ขณะการว่างงานไตรมาส 3/65 ลดลงเหลือ 4.91 แสนคน เทียบกับเฉียดล้านคนในช่วงพักโควิด-19 ระบาด ด้านทำอากาศยานสุวรรณภูมิจัดตลาดนัดแรงงานดึงผู้ประกอบการออกบูธเปิดรับสมัครงานกว่า 1,500 ตำแหน่ง รัับอุตสาหกรรมกรรมการบินสโใส

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถึงภาวะการจ้างงานทำของคนไทยประจำไตรมาสที่ 3/65 (ก.ค.-ก.ย.65) ซึ่งในภาพ

รวมสถานการณ์เป็นที่น่าพอใจ โดยประชาชนมีงานทำมากขึ้น ว่างงานลดลง เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งออกนโยบายเพื่อรักษาการมีงานทำของประชาชนตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 3/65 ประเทศไทยมีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 58.66 ล้านคน อยู่ในกำลังแรงงานอยู่ 40.09 ล้านคน กำลังแรงงาน เช่น ทำงานบ้าน เรียนหนังสือ เด็ก คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ 18.57 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มที่อยู่ในกำลังแรงงาน 40.9 ล้านคนนี้ เป็นผู้มีงานทำ 39.57 ล้านคน เพิ่มจาก 39.01 ล้านคน ในไตรมาสก่อนที่ 2/65 หรือเพิ่มขึ้น 5.6 แสนคน และเพิ่มขึ้น 8.2 แสนคน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/64 ส่งผลให้การจ้างงานในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในการจ้างงานนอกภาคเกษตร ร้อยละ 4.3 เช่น ภาคบริการ การค้า และการผลิต ขณะที่ภาคเกษตรการจ้างงานลดลงร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นไปตามภาวะปกติที่แรงงานภาคเกษตรจะลดลงเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคบริการ การค้า และการผลิต

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ในส่วนของจำนวนผู้ว่างงาน ณ ไตรมาสที่ 3/65 อยู่ที่ 4.91 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ลดลงจาก 5.46 แสนคน หรือร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 2/65 และจาก 9.11 แสนคน หรือร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 3/64 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานสูงสุดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่สะท้อนรายได้ของแรงงานที่จะเพิ่มขึ้นนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในภาคเอกชนที่ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 46.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

“นายกรัฐมนตรีพอใจกับสถานการณ์มีงานทำของประชาชนที่ดีขึ้น กลับมาใกล้เคียงกับตอนก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลสำเร็จของนโยบายที่รัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาการจ้างงาน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายมาตรการด้านสาธารณสุข จนผ่านพ้นวิกฤต และกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกมิติ”

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ทยอยเพิ่มการจ้างงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ การ

ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบิน ที่ขณะนี้ มีแนวโน้มค่อนข้างสดใส ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 65 นี้ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ก็ได้จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.” ครั้งที่ 8 (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2022) ซึ่งเป็นงานที่รวมบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการในทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 บริษัท มาออกบูธเพื่อรับสมัครพนักงานรวมกว่า 1,500 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค

สำหรับผู้สนใจสามารถไปร่วมงานได้ในเวลา 09.00-15.00 น. ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.65 ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะทำอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9084, 0-2132- 9093.